

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

5 สิงหาคม 2564



สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียคาดโต 3.8 %

Iya Malkina ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission) ของ EEC (Eurasian Economic Commission) แถลงว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 2.9 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการคาดการณ์แต่เดิมนั้นคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในสหภาพฯ จะสูงเพียงร้อยละ 3.2

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย หรือ EAEU เป็นสหภาพเศรษฐกิจบูรณาการระหว่างประเทศ โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน และมีสมาชิกผู้สังเกตการณ์อีก 3 ประเทศ ได้แก่ มอลโดวา คิวบา และอุซเบกิสถาน

Malkina ระบุว่าเศรษฐกิจของคาซัคสถานและรัสเซียจะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 4 ภายในสิ้นปีนี้ และอาจฟื้นตัวและระดับในช่วงก่อนวิกฤตอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี พร้อมเสริมว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอาร์เมเนียและคีร์กีซสถาน คาดว่าจะใช้เวลายาวนานกว่าประเทศสมาชิกอื่นและต้องรอไปจนถึงปี พ.ศ. 2565

ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเบลารุสในช่วงครึ่งแรกของปีสูงกว่าที่คณะกรรมการฯ เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากอัตราการเติบโตของ GDP ในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวถึงร้อยละ 103.3

ที่มา: Eurasian Economic Commission projects EAEU GDP growth at 3.8% in 2021, TASS

การส่งออกของไทยไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 492.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 21.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรัสเซียมีส่วนตลาด

ส่งออกของไทยสูงถึงร้อยละ 92.63 ของตลาดนี้โดยรวม รองลงมาคือคาซัคสถานที่มีสัดส่วนร้อยละ 6

การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในปีนี้จะเติบโตประมาณร้อยละ 4 ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากในรอบกว่า 10 ปี และเป็นสัญญาณที่ดีกับการส่งออกของไทยในแถบนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และอัตราค่าขนส่งที่แพงกว่าปกติประมาณ 4-5 เท่าตัวยังไม่ผ่อนคลาย รวมทั้งสินค้าบางประเภทที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศอย่างผักและผลไม้สด ดอกไม้สด และเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงก็จะได้รับผลกระทบจากจำนวนเที่ยวบินที่จำกัดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกได้ตามปกติ อันทำให้เสียโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและสั่งซื้อสินค้า เช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามนักธุรกิจไทยก็ยังไม่สามารถเดินทางออกไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศได้โดยสะดวก

ในแง่ของการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง ไทยยังคงเสียเปรียบเวียดนามและสิงคโปร์ที่ได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียไปแล้ว ทำให้ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีศุลกากรระหว่างกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานตัวเลขการส่งออกของปีที่ผ่านมาลดลงมาต่ำมาก แม้ว่าจะมีข้อจำกัดและอุปสรรคบางประการเชื่อว่าการส่งออกของไทยโดยรวมไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียในปีนี้จะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15